

ประกาศศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง คำสั่งให้ นายยอดฟ้า ธารใส เป็นคนสาบสูญ

คดีหมายเลขคำที่ ๕๕๓/๒๕๕๒

คดีหมายเลขแดงที่ ๗๑๘/๒๕๕๒

ด้วย นางวันเพ็ญ นนยะโส ผู้ร้อง ซึ่งผู้ร้อง อายุ ๔๓ ปี มีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งให้ นายยอดฟ้า ธารใส เป็นบุคคลสาบสูญ ซึ่ง นายยอดฟ้า ยังไม่มีครอบครัวเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ร้อง คือ นายหล้า ธารใส ยังมีชีวิตอยู่กับ นางหวด ธารใส ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว โดย นายยอดฟ้า ธารใส เป็นคนป่วยโรคประสาทและมีผู้ร้องเป็นผู้ดูแล โดยเมื่อประมาณวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นายยอดฟ้า ได้หายออกไปจากบ้าน และผู้ร้องก็ได้ออกติดตามและถามผู้คนในหมู่บ้านเห็นว่า นายยอดฟ้า ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร้องได้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยประกาศติดตามแต่ก็ไม่พบเห็นและได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วจนถึงปัจจุบันไม่รู้ว่ายังมีชีวิตหรือไม่ซึ่งเป็นเวลาผ่านมาแล้ว ๖ ปี ผู้ร้องได้ไปติดต่อขอรับเงินฉาบปกิจศพของกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านจะจ่ายเงินได้ ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลว่า นายยอดฟ้า ธารใส เป็นคนสาบสูญตามคำสั่งศาลเสียก่อน

บัดนี้ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สวนแล้วเห็นว่า นางวันเพ็ญ นนยะโส ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา กับ นายยอดฟ้า ธารใส เป็นบุตรของ นายหล้า และ นางหวด ธารใส โดยปัจจุบันมารดาได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ผู้ร้องกับ นายยอดฟ้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกัน นายยอดฟ้ามีอาการทางประสาทได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช เมื่อประมาณวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ นายยอดฟ้า ได้หายออกไปจากบ้านผู้ร้องได้ออกติดตามแต่ไม่พบตัว จึงได้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและเจ้าพนักงานตำรวจให้ช่วยติดตามแต่ก็ไม่พบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่าห้าปีแล้ว ผู้ร้องไปติดต่อขอรับเงินฉาบปกิจศพของกองทุนหมู่บ้านแต่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะจ่ายเงินได้ต่อเมื่อศาลมีคำสั่งว่า นายยอดฟ้า เป็นคนสาบสูญ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานและทางไต่สวนของผู้ร้องแล้วเห็นว่า นายยอดฟ้า ไปจากภูมิลำเนาและไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี ผู้ร้องเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา กับ นายยอดฟ้า จึงถือว่ามีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ นายยอดฟ้า ซึ่งไปจากภูมิลำเนาโดยไม่มีใครรู้แน่ว่า ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปีให้เป็นคนสาบสูญได้

ศาลจึงมีคำสั่งว่า นายยอดฟ้า ธารใสว เป็นคนسابสูญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พัชรินทร์ ศรีแสนย

ผู้พิพากษา